
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลธารโต 

สมัยวิสามัญท่ี 2 ครั้งท่ี  1/2564 
เม่ือวันท่ี  29  กันยายน  2564  เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลธารโต 
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รายชื่อผูมาประชุม 
 
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นายกิตติศักดิ์  อินทชาต 
นางศรีสุดา  ดําแกว 
นายประเสรฐิ  ธรรมโชติ 
นายโสภณ  แกนเพ็ชร 
นายมะยูโซะ สมาแห 
นายมะกอรี  ยามา 
นายมุกตาร  อาแว 
นายระพินทร  พลับแกว 
นายมานะ  มะนุ 
นายบูหะสัน  หมุนนุย 
 
นายอาหะมะ  สั่นนาเตะ 
 

ประธานสภา อบต.ธารโต 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 1 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 5 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 5 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 4 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 6 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 1 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 7 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 
 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 4 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 3 
 

กิตติศักดิ์  อินทชาติ 
ศรีสุดา   
ประเสริฐ 
โสภณ 
มะยูโซะ 
มะกอรี   
มุกตาร  อาแว 
ระพินทร  พลับแกว 
มานะ  
บูหะสัน  หมุนนุย 
 
อาหะมะ   
ดารี 
 

 
 

 

 

 
รายชื่อผูไมมาประชุม 
 
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นายดารี ราแดง 
นายอาลียะ  บือแนดาแล 
นายอาหะมะ  สั่นนาเตะ 
 

สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 3 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 3 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 4 
 

  

 
รายชื่อผูเขารวมประชุม 
 
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นายอาริ  สาแม 
นายมะเซากี  มะเด็ง 

รองนายก อบต.ธารโต 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

อาริ 
มะเซากี   
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

เม่ือสมาชิกสภาไดมาพรอมกันในท่ีประชุมแลว เลขานุการไดตรวจนับองคประชุม ปรากฏ
วาครบองคประชุม  ประธานจึงไดเปดทําการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
   -  เรื่องการรับสมัครนายก อบต. และสมาชิก อบต. รับสมัครภายในวันท่ี 11 – 15 

กันยายน 2564 และประกาศผูมีสิทธิ์ ในวันท่ี 20 กันยายน 2564 และเลือกตั้งวันท่ี 
28 กันยายน 2564 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานท่ีประชุมครั้งท่ีแลว(สมัยสามัญท่ี 3  ครั้งท่ี 2/2564) 
มติท่ีประชุม            -  มีมติรับรอง  

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
3.1 พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ 2563 
(จัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอย) 

ประธานสภา    -  ตามท่ีคณะผูบริหาร อบต.ธารโต  ไดเสนอสภา อบต. เพ่ือพิจารณาอนุมัติจายขาด   
เงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาจายขาดเพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ      
มูลฝอยใชในเขตองคการบริหารสวนตําบลธารโต  ขอใหนายก อบต. หรือตัวแทน    
ฝายบริหารไดชี้แจงถึงเหตุผลความจําเปนดวยครับ 

นายก อบต. -  ไดชี้แจงวา  เนื่องจาก อบต.ธารโต  มีหนาท่ีดูแลใหบริการสาธารณะและแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนในทุกๆดาน ไมวาจะเปนดานการกําจัดและใหบริการเก็บ
ขนขยะมูลฝอยดวย  และสภาพปญหาขณะนี้ ประชากรตําบลธารโตมีเพ่ิมมากข้ึน      
การใชขยะมูลฝอยในแตละวันก็มีปริมาณมากข้ึนตามจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน        
ซ่ึงขณะนี้ อบต.ธารโต มีรถบรรทุกขยะ จํานวน 1 คัน  ปริมาณท่ีเก็บบรรจุขยะก็ไมมาก
นัก  และประกอบกับรถคันดังกลาวมีอายุการใชงานประมาณ 10 ปแลว และ อบต.
ธารโตเก็บขนขยะทุกวัน ระยะทางท่ีนําไปท้ิงก็หลายกิโลเมตร  ทําใหรถขยะตองใชงาน
หนัก  เสื่อมสภาพชํารุดทรุดโทรม เสียบอย ทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณในการซอม
มากมาย  และในการซอมแตละครั้งไมมีรถมาใชเก็บขยะ  บรรเทาความเดือดรอน
ประชาชน  ทําใหขยะลนบริเวณพ้ืนท่ีชุมชน  เกิดปญหาความสกปรกไปท่ัวบริเวณ  
เนื่องจากไมสามารถเก็บขยะได  เพราะไมมีรถไปเก็บ  รถซอมเปนเวลาหลายวัน  ดังนั้น
ทางผูบริหาร อบต.ธารโต  จึงมีนโยบายแกไขความเดือดรอนดังกลาว  โดยการ         
ขออนุมัติสภาจายขาดเงินสะสมจํานวน  2,400,000.- บาท  เพ่ือจจัดซ้ือรถขยะ  
จํานวน 1 คัน สําหรับรายละเอียดคุณลักษณะ  ขอใหปลัด อบต. ไดชี้แจงตอสภาตอไป 

ปลัด อบต. -  ขอชี้แจงเก่ียวกับหลักเกณฑการจายขาดเงินสะสมใหสภาทราบดังนี้    
จากรายงานเงินสะสมของการคลัง เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2563  เงินสะสม  

ณ  วันท่ี 1 ตุลาคม 2562   มีท้ังสิ้น 21,256,997.12 บาท  หักคาใชจายตางๆ 
ตามระเบียบท่ีตองกันไวใชจายทุกประเภท ทําใหเหลือยอดเงินสะสมท่ีสามารถนํามา  
ใชไดท้ังสิ้น 12,054,192.41 บาท และเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม  2563   สภาไดมีมติ
อนุมัติจายขาดเงินสะสมจัดทําโครงการถนน คสล. ตางๆ เปนเงินท้ังสิ้น 6,217,000.-  
บาท  คงยังเหลือยอดเงินสะสมท่ีสามารถใชไดในการซ้ือรถบรรทุกขยะ  ซ่ึงหลักเกณฑ
ในการจายขาดเงินสะสมคือ 
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1. เปนโครงการท่ีเก่ียวกับการบริการชุมชนและสังคม ดานบริการสาธารณะ 
2. เปนโครงการท่ีแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน  หากไมดําเนินการ 
ประชาชนเดือดรอน 
3. เปนโครงการท่ีอยูในแผนพัฒนา อบต. ประจําปท่ีจาย 
4. เปนโครงการท่ีดําเนินการ  เพ่ือกอใหเกิดรายไดหรือกิจการงานพาณิชยตางๆ  
ดังนั้นการจัดซ้ือรถขยะมูลฝอย  ใหเปนอํานาจหนาท่ีของสภา อบต. ในการพิจารณา
อนุมัติถึงความจําเปนเรงดวน  และความเดือดรอนแกประชาชนหรือไม ซ่ึงรายละเอียด
คุณลักษณะของรถท่ีจะจัดซ้ือ  ไดจัดซ้ือโดยตั้งงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ  สํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม  2562 รายละเอียดดังนี้ 
-  ประเภท/รายการ ซ้ือรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ลอ  ปริมาตรกระบอกสูบ        
ไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต แบบอัดทาย  
ราคา 2,400,000.- บาท  จํานวน 1 คัน  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปเพ่ิมเติมดังนี้  
แบบอัดทาย 
1. ตูบรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุของตูไมนอยกวา 10 ลูกบาศกเมตร  และสามารถ
รับน้ําหนักมูลฝอยไดไมนอยกวา 5,000 กิโลกรัม 
2. ตัวถังทําดวยเหล็กหนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร พ้ืนหนาไมนอยกวา 4.50 
มิลลิเมตร 
3. รถรับน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 6,000 กิโลกรัม และน้ําหนักของรถรวมน้ําหนัก
บรรทุกไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม 
4. ชุดอัดทายทํางานดวยระบบไฮดรอลิค  สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไมนอยกวา 
2,500 ปอนดตอตารางนิ้ว 
5. มีโคมไฟสัญญาณวับวาบ  สีเหลือง 1 ดวง 

ประธาน -  ตามท่ี นายก อบต. และปลัด อบต. ไดชี้แจงรายละเอียดพรอมเหตุผลความจําเปน  
ในการจัดซ้ือรถขยะมูลฝอย จํานวน 1 คัน  ตามรายการท่ีกําหนดในมาตรฐานครุภัณฑ  
ขอใหสมาชิก สภา อบต. ไดพิจารณารายละเอียดและความจําเปนดวยวามีความ
เหมาะสมและจําเปนมากนอยแคไหน อยางไร  ขอเชิญสมาชิกสภาไดอภิปรายและ
แสดงความคิดเห็นดวย 

นายมะกอรี  ยามา -  ส.อบต. หมูท่ี 6  ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดซ้ือรถขยะวา  หากเปนความ 
จําเปนท่ีตองทําเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน สภา อบต. ก็ไมขัดของ   
และอีกอยางการจัดซ้ือก็เปนไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ  การดําเนินการจัดซ้ือ     
จัดจางก็ควรท่ีจะตองดําเนินการใหเกิดประโยชน  ประสิทธิภาพ  และความคุมคา     
แกราชการดวย  ตลอดจนเม่ือได มีทรัพยสินมาแลว   ก็ตองมีการบํารุงรักษา              
ใหใชประโยชนไดนานอยางมีคุณภาพ  

นายมานะ  มะนุ             -  เห็นดวยตามท่ีนายมะกอรี  ยามาแสดงความคิดเห็น 
ประธาน    -  สมาชิกทานอ่ืนมีความคิดเห็นอยางไร  เสนอแนะไดครับ    
นายประเสรฐิ  ธรรมโชติ  -  ส.อบต. หมูท่ี 5  ไดสอบถามวา  เม่ือ อบต. ซ้ือรถขยะคันใหมทําใหรถขยะมีจํานวน 

2 คัน  ทาง อบต. ตองจางคนขับเพ่ิมอีกหรือไม 
ปลัด อบต.  -  ไดชี้แจงวา ขณะนี้คนงานประจํารถขยะของ อบต. มีมาก จํานวน 6 คนแลว          

คงไมตองจางคนขับเพ่ิม  เพราะรถท่ีซ้ือคันใหญมีความจุขยะมากกวาคันเดิม  



 
 /สามารถเก็บ... 
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สามารถเก็บขยะไปท้ิงไดหมดในแตละวัน  ตามท่ี อบต.กําหนดตารางวันเวลาเก็บแตละ
พ้ืนท่ีสลับแตละวัน  และถาวันไหน  พ้ืนท่ีไหนขยะมีนอยก็อาจจะสลับใชรถคันเดิมเก็บ
บางในแตละวัน  เพ่ือแกไขปญหารถคันใดคันหนึ่งเสื่อมสภาพชํารุด  เพราะใชงานหนัก
จนเกินไป 

นายก อบต.     -  กระผมเห็นดวยตามท่ีปลัด อบต. กลาวชี้แจง 
ประธาน  -  ไมทราบวาสมาชิกทานใด  มีความคิดเห็นหรืออยากสอบถามเก่ียวกับการจัดซ้ือ     

รถขยะอีกหรือไม หากไมมีจะขอมติท่ีประชุมสภาอนุมัติจายขาดเงินสะสมหรือไม  
ปรากฏวาไมมี  ประธานจะขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม                  -  มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมจัดซ้ือรถบรรทุกขยะตามท่ีเสนอขอ  ดวยคะแนนเสียง
เปนเอกฉันท 

3.2  พิจารณาเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ. ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 
ประธาน  -  ตอไปเขาสูหัวขอพิจารณาเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ. ศ. 2561 - 2565) 

ขอเชิญตัวแทนคณะผูบริหารชี้แจงเหตุผลความจําเปนดวย 
นักวิเคราะหนโยบายฯ -  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลธารโตใชแผนพัฒนาทองถ่ิน วันท่ี 14  มิถุนายน 

2562   ไปแลวนั้น  แตเนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลธารโต  มีโครงการ/
กิจกรรมท่ีจําเปนหรือเรงดวนท่ีจะดําเนินการในระยะเวลาใกลๆ  แตโครงการเหลานั้น
ยังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  ดังนั้น  องคการบริหาร
สวนตําบลธารโต  จึงตองจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี  2  เพ่ือบรรจุโครงการ/กิจกรรมเขาแผนในครั้งนี้  ซ่ึงประกอบดวยยุทธศาสตร
ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาดานคมนาคมและสาธารณูปโภค 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จาํนวน  1  โครงการ ประกอบดวย 
1.1.1.  กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 4  สายซูโอะ ขนาดกวาง 4 เมตร  ยาว 400 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  จํานวน 1  สาย ปงบประมาณ  2563  งบประมาณ  1,360,000.-  
บาท ปงบประมาณ 2564  งบประมาณ  1,360,000.- บาท  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง  
บัญชีครุภัณฑ 
2.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป   หมวดคาครุภัณฑ   ประเภทครุภัณฑยานพาหนะ    
และขนสง  รายการ  โครงการรถยนตสวนกลาง  จํานวน 1  คัน  งบประมาณ 2563, 
2564 , 2565  งบประมาณ  1,300,000.- บาท  หนวยงานรับผิดชอบ สํานักปลัด 

ประธาน  -  ตามท่ีนักวิเคราะหชี้แจงโครงการ/กิจกรรมท่ีเสนอบรรจุเขาแผน เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2   
ไมทราบสมาชิกทานใดมีขอสงสัยท่ีจะสอบถามหรือไม 

นายมะยูโซะ  สมาแห  -  ส.อบต. หมูท่ี 4   เห็นดวยใหมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมแผนตามท่ีนักวิเคราะหชี้แจง  
เพราะถนนท่ีบรรจุอยูในพ้ืนท่ีหมูท่ี  4  มีความจําเปนตองดําเนินการ 

ประธาน  -  สมาชิกทานใด  จะเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม  หากไมมีจะขอมติ
เห็นชอบดวย  ปรากฏวาไมมีใครเสนอ  ประธานจึงขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  -  มติเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 )  เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2   
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
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3.3  พิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
( ครั้งท่ี 20 ) 

ประธาน  -  ตามท่ีคณะผูบริหารไดเสนอสภาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563   ขอใหชี้แจงรายละเอียดถึงเหตุผลความจําเปนดวย 

ปลัด อบต.  -  ในฐานะเจาหนาท่ีงบประมาณไดชี้แจงวา  เนื่องจากประตูรั้วสํานักงาน อบต. 
กอสรางมานานหลายปแลว  ขณะนี้เกิดการชํารุดทรุดโทรมมาก  จนไมอาจท่ีจะ
ซอมแซมใหใชงานไดจากการซอมแซมปกติ  ประกอบกับชาวบานชอบสัญจรเขาออก
ประตู  ทําใหเกิดความพลุกพลานและเสี่ยงทรัพยสินสูญหาย  จึงจําเปนตองปรับปรุง
ประตูรั้วใหมีสภาพความแข็งแรงคงทน  เพ่ือปองกันการลักขโมยหรือการเขามา
พลุกพลานของคนนอก  ซ่ึงกอให เ กิดความสูญเสียทรัพยสินของทางราชการ          
อบต.ธารโต  สํานักปลัด จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 2563      
ไปตั้งจายเปนรายการใหม  รายการ คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง  
คาปรับปรุงประตูรั้วสํานักงาน อบต. จํานวน 2 ชอง  ชองท่ี 1 ขนาดกวาง 4.25 เมตร  
สูง 1.58 เมตร , ชองท่ี 2 ขนาดกวาง 4.40 เมตร สูง 1.58 เมตร ประตูสแตนเลส 
งบประมาณ 100,000.- บาท 

ประธาน  -  ขอใหสมาชิกสภาไดพิจารณาดูเหตุผลความจําเปนท่ีตัวแทนฝายบริหารไดชี้แจงมา  
หากมีขอสงสัยก็สอบถามได หากไมมีก็ขอมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณตอไป 

มติท่ีประชุม  -   มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ. ศ. 2563      
ครั้งท่ี 20  ตามรายการท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ  
ประธาน  -  ไดสอบถาม ใครมีเรื่องอ่ืนๆท่ีจะนําเสนอพูดคุยในท่ีประชุมหรือไม ขอเชิญเสนอครับ 
นายประเสริฐ ธรรมโชติ   -  ส.อบต. หมูท่ี 5 สอบถามผูบริหารวาโครงการท่ีจายขาดในปงบประมาณ 2563     

ไปแลวหลายโครงการ  ไมทราบวาทางผูบริหารไดดําเนินการจัดจางบางหรือยัง 
นายก อบต.  -  ขณะนี้ไดดําเนินการจายไปแลวประมาณ 4 โครงการ ทําสัญญาแลวอยูระหวาง

กอสราง สวนโครงการท่ีอยูระหวางหาผูรับจาง 3 โครงการ ซ่ึงคาดวาจะเรียกมาทํา
สัญญาไดชวงเดือนกรกฎาคม  และมี 1 โครงการท่ีมีปญหาการขออนุญาตใชท่ีดินจาก
นิคมสรางตนเองธารโต  ซ่ึงไมไดรับการอนุญาต คือ โครงการกอสรางถนนคสล.       
สายหลังนิคม หมูท่ี 1  งบประมาณ 1,635,000.- บาท 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
นายมะกอรี  ยามา  -  ส.อบต. หมูท่ี 6  ไดเสนอวา ให อบต.จางเหมาคนนอกมาทําการซอมไฟฟาสาธารณะ

ในหมูบาน  เนื่องจากไฟฟาสาธารณะเสียใชการไมไดหลายจุดในทุกหมูบาน  ซ่ึงชางไฟ
ท่ี อบต. จางมาซอม  อาจจะไปซอมไมทันการ หรือไมท่ัวถึง ไมทราบมีปญหาอุปสรรค
อะไร  ใหทางคณะผูบริหารไดพิจารณาแกไขปญหาการซอมไฟฟาสาธารณะในหมูบาน
ดวย 

นายก อบต  -  เก่ียวกับเรื่องนี้จะไดเรียกชางไฟ ท่ี อบต. จางไวประจํามาพูดคุยสอบถามถึงปญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และจะพิจารณาแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ในเรื่องดังกลาวอยางเหมาะสมตอไป 
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ท่ีประชุม              -  รับทราบ 
ประธาน  -  ไดสอบถามสมาชิกทานใด  มีเรื่องอ่ืนๆท่ีจะเสนอและพูดคุยในท่ีประชุมอีกหรือไม 

ปรากฏวาไมมี  ประธานกลาวปดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 
 
 
                                           (ลงชื่อ)           นลพรรณ                  ผูจดบันทึกทํารายงานการประชุม 
                                                   (นางสาวนลพรรณ   ขวัญซาย) 
                                                     เลขานุการสภา อบต.ธารโต 
 

วันท่ี  30 กันยายน 2564 เวลา  10.00 น.  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา    
สมัยวิสามัญท่ี  2  ครั้งท่ี 1/2564  ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี  29  กันยายน  2564 

 
 

                                     (ลงชื่อ)    ประพินทร   พลับแกว          ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
                                                    (นายประพินทร   พลับแกว) 
 
                                           (ลงชื่อ)            โสภณ                     กรรมการตรวจรายงาน 
                                                     (นายโสภณ   แกนเพ็ชร) 
 
                                           (ลงชื่อ)           ศรีสุดา                     กรรมการตรวจรายงาน 
                                                     (นางศรีสุดา   ดําแกว) 

 
ส .อบต .มีมติรับทราบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 3 ครั้ง ท่ี 2/2563 เ ม่ือวันท่ี           

29 กันยายน  2564  
 

                                           (ลงชื่อ)     กิตติศักดิ์   อินทชาติ               ผูรับรองรายงานการประชุม 
                                                     (นายกิตติศักดิ์   อินทชาติ) 
                                          ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลธารโต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 


